

TIN TỨC - SỰ KIỆN

HỘI THẢO VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ TƯ (2012) TẠI HÀ NỘI

Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 4 đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội từ ngày 26/11 đến ngày 28/11/2012. Chủ đề của Hội thảo lần này là: “*Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững*”. Hội thảo đã thu hút trên 1.300 đại biểu đến từ 37 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo đã dành 3 buổi để các đại biểu trình bày báo cáo khoa học và thảo luận tại các tiểu ban. Ngoài hai phiên khai mạc và bế mạc, Hội thảo còn dành thời gian cho các đại biểu khảo sát thực tế tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam và Hoàng thành Thăng Long.

Hội thảo Việt Nam học lần thứ 4 được chia thành 15 tiểu ban đề cập tới nhiều vấn đề về Việt Nam học, các tiểu ban đều bán sát chủ đề của Hội thảo là “*hội nhập và phát triển bền vững*”. Trong 15 tiểu ban, tiểu ban 5 với chủ đề “*Dân tộc và tôn giáo trong hội nhập và phát triển bền vững*” đã nhận được 132 bài viết về vấn đề dân tộc và tôn giáo, trong đó có 55 bài của các học giả Việt Nam và 10 bài của các học giả quốc tế được giới thiệu tại Hội thảo. Chủ đề tôn giáo trong Hội thảo lần này vô cùng phong phú và đa dạng, nội dung các tham luận đề cập tới nhiều vấn đề như “*Mấy nhận định về đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề của nó*” của GS.TS. Đỗ Quang Hưng; “*Hội đồng mục vụ giáo xứ - một tiến trình*” của PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương; “*Vai trò của văn hóa tôn giáo trong phát triển xã hội (qua khảo cứu vai trò của tôn giáo trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam)*” của PGS.TS. Nguyễn Quang Hưng; “*Ảnh hưởng văn hóa Phật giáo đối với phong tục tập quán, lối sống của người Việt Nam thời kì Lý - Trần và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo giai đoạn hiện nay*” của Thích Thanh Huân và TS. Trần Thị Kim Oanh; “*Vai trò của văn hóa đạo đức Phật giáo (qua các nhà tu hành ở một số chùa Hà Nội)*” của Thích Đàm Lan; “*Phật giáo với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên Việt Nam trong thời kì hội nhập*” của PGS.TS. Đặng Thị Lan và Vũ Quang Trường; “*Mối quan hệ giữa Phật giáo với tín ngưỡng dân gian Việt Nam - Biểu hiện trong nghi lễ (Qua khảo cứu một số chùa vùng đồng bằng Bắc Bộ)*” của Thích Bảo Nghiêm; “*Tác động của đạo Tin Lành trong quan hệ gia đình - dòng họ người Mông với vấn đề hội nhập và phát triển bền vững, nghiên cứu tại tỉnh Lào Cai, Việt Nam*” của Phùng Nam Trung; “*Vấn đề sinh đẻ có trách nhiệm trong gia đình người Việt Công giáo vùng đồng bằng Bắc Bộ*” của TS. Lê Đức Hạnh, v.v...

Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc và thảo luận sôi nổi tại các tiểu ban, Hội nghị Việt Nam học lần thứ 4 đã thành công tốt đẹp.

Đức Hạnh

TOA ĐÀM BÀN TRÒN TIN LÀNH LẦN THỨ BA

ĐẠO TIN LÀNH VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM

Ngày 28/11/2012, tại Hội trường 3D Viện Khoa học xã hội Việt Nam diễn ra cuộc Tọa đàm bàn tròn đạo Tin Lành lần thứ 3 với sự kết hợp giữa Viện Nghiên cứu Tôn giáo, Viện Liên kết Toàn cầu và Hội Việt - Mỹ. Chủ đề của cuộc Tọa đàm lần thứ 3 này là: “*Đạo Tin Lành và Văn hóa Việt Nam*”.

Chương trình Tọa đàm được chia thành 4 phiên;

Phiên 1: Đạo Tin Lành và văn hóa - Một số vấn đề chung; với 03 bài tham luận. *Kỉ nguyên truyền giáo của Kitô giáo tại Á Châu và xung đột văn hóa - Trường hợp đạo Tin Lành tại các quốc gia Đông Bắc Á nói chung và Việt Nam nói riêng* với phần trình bày của GS.TS Đỗ Quang Hưng. GS. Reginald Reimer với bài tham luận *Bối cảnh văn hóa: Vài nét về lịch sử và nguyên tác*. PGS.TS Nguyễn Hồng Dương trình bày bài tham luận về *Kitô giáo với vấn đề xung đột và hội nhập văn hóa: Bước đầu tìm hiểu và so sánh trường hợp đạo Công giáo và đạo Tin Lành tại Việt Nam*.

Phiên 2: Đạo Tin Lành và văn hóa Việt Nam; với 04 bài tham luận. Ông Nguyễn Xuân Hùng - *Truyền giáo Tin Lành với văn hóa truyền thống và tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam*. Mục sư Nguyễn Hữu Mạc - *Phúc Âm và biến đổi đời sống văn hóa của các tín đồ tại Việt Nam*. Ông Nguyễn Văn Nam - *Quá trình truyền giáo của đạo Tin Lành tại Tây Nguyên và những tác động đa chiều đến văn hóa, lối sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại đây*. Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi - *Vài nét tương đồng trong đạo đức Tin Lành và đạo đức truyền thống*.

Phiên 3: Đạo Tin Lành và vấn đề hội nhập văn hóa; với 03 bài tham luận. TS. Trần Hữu Sơn - *Đạo Tin Lành tại vùng đồng bào dân tộc Hmông ở Lào Cai nhìn từ văn hóa tộc người*. TS. Nguyễn Quốc Tuấn - *Hội nhập văn hóa - Xu hướng tất yếu của các tôn giáo ngoại nhập tại Việt Nam nói chung và đạo Tin Lành nói riêng*. TS. Trương Văn Thiên Tư & Dương Hiến Tú - *Quan điểm thần học của C.M.A và Hội Thánh Tin Lành Việt Nam về vấn đề truyền giáo và văn hóa dân tộc - khảo cứu qua lịch sử truyền giáo*.

Phiên 4: Đạo Tin Lành và vấn đề hội nhập văn hóa; với 02 bài tham luận. Mục sư. TS. Lê Văn Thiện - *Phúc âm và văn hóa dân tộc - hướng đến một Giáo hội trường thành và một nền thần học mang bản sắc Việt Nam*. Bà Hoàng Thị Thảo - *Đường hướng tiến bộ về văn hóa và xã hội của các Hội Thánh, tổ chức Tin Lành tại Việt Nam và những đóng góp ban đầu đáng ghi nhận của họ*.

Theo đánh giá của Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo, 12 bài tham luận trên được trình bày sắc nét, có thời gian để thảo luận, đi sâu vào từng vấn đề, các mục sư và tín đồ được trình bày ý kiến thoải mái, đảm bảo tính khoa học, chính trị và tính Đảng, tạo được không khí cởi mở với các mục sư các Hội Thánh Tin Lành. Ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng khẳng định rõ: Cuộc Tọa đàm bàn tròn về đạo Tin Lành lần thứ 3 là một thành công trong việc đẩy mạnh mối quan hệ với cộng đồng tín hữu Tin Lành ở Việt Nam,

thành công của cuộc Tọa đàm lần thứ 3 được ghi nhận và có dấu ấn của tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Tôn giáo cùng toàn thể các học giả, mục sư, và các đại biểu tham gia buổi Tọa đàm. Qua một ngày làm việc nghiêm túc, cuộc Tọa đàm bàn tròn Tin Lành đã thành công tốt đẹp./

Chiến Thắng

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN CON ĐƯỜNG TỰ KHẲNG ĐỊNH VÀ PHÁT HUY

Kế thừa truyền thống 2000 năm Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng nhân dân cả nước thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, từng bước phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội và ngoại giao. Trong 5 năm qua (2007 - 2012), đất nước đã diễn ra nhiều sự kiện lớn như Đại lễ kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam; Bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2011 - 2016 thành công tốt đẹp. Nhiều vị giáo phẩm của Giáo hội đã được nhân dân tín nhiệm bầu vào Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Và mới đây, trong 2 ngày, 23-24/11/2012 tất cả những người con Phật tử mọi miền đất nước đã vân tập về Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và quang lâm tại Hội trường Cung Văn hóa Hữu nghị để cùng nhau điểm lại những Phật sự đã thực hiện trong 5 năm của nhiệm kì (2007-2012), thông qua chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VII (2012-2017) của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng một số công tác khác.

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, và theo báo cáo hoạt động Phật sự nhiệm kì VI vừa qua thì Giáo hội đã kiện toàn hệ thống tổ chức, gồm 3 cấp hành chính Giáo hội, với 58 đơn vị tỉnh, thành hội Phật giáo, 10 Ban Viện Trung ương Giáo hội hoạt động ổn định và phát triển; 97 thành viên Hội đồng Chứng minh, 147 ủy viên Hội đồng Trị sự chính thức và 48 ủy viên dự khuyết; tất cả công tác Phật sự được triển khai theo Hiến chương Giáo hội đã tu chỉnh lần thứ IV, Quy chế hoạt động của các cấp Giáo hội và Pháp luật Nhà nước; Giáo hội đã công nhận 06 Hội Phật tử Việt Nam tại các nước Châu Âu như Cộng hòa Liên Bang Nga, Đức, Séc, Hungary, Ba Lan và Ucraina. Trong nhiều năm qua, 2 văn phòng Trung ương Giáo hội làm tham mưu cho Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh đã ban hành Thông điệp, Thông tư, Thư gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước nhân những sự kiện trọng đại của đất nước và Giáo hội, kịp thời ban hành thông báo kêu gọi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam cảnh giác trước mọi âm mưu diễn biến hòa bình, khẳng định nhân quyền, quyền tự do tín ngưỡng của Việt Nam luôn được Đảng, Nhà nước Việt Nam tôn trọng bảo đảm bằng đường lối, chủ trương, chính sách và pháp luật.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ VI, được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đã khắc và trao con dấu cho các Ban, Viện Trung ương; hỗ trợ Ban Trị sự Tỉnh, Thành hội khắc và trao 419 con dấu cho Ban Đại diện

Phật giáo cấp Quận, Huyện, Thị, Thành phố thuộc tỉnh và 5.988 con dấu cho các Tự Viện, Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường... Từ sự kiện Ban truyền thông ra đời theo Quyết định số 320 ngày 23/8/2011 để chào mừng kỉ niệm 30 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến Đại hội VII đã chính thức hoạt động và tạo nên tiếng vang lớn, ảnh hưởng sâu sắc đến cộng đồng, Tăng Ni, Phật tử trong nước và thế giới. Từ đó đến nay, nhiều sự kiện lớn của Giáo hội đã được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên.

Báo cáo tổng kết nhiệm kì VI của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã khẳng định đường lối đổi mới, cũng như chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước Việt Nam về tự do tín ngưỡng, sự quan tâm hỗ trợ sâu sắc của các cơ quan lãnh đạo ở Trung ương và địa phương đã giúp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiều thuận lợi để tiếp tục phát triển vững mạnh, theo hướng phát triển chung của thời đại. Hằng năm, thông qua các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính, bồi dưỡng Trụ trì, bồi dưỡng các cán bộ cấp cơ sở tại các Tỉnh, Thành hội Phật giáo đã giúp Tăng Ni, Phật tử có thêm kiến thức và kinh nghiệm để hoạt động Phật sự và quản lí cơ sở hiệu quả. Để phát triển, nâng cao hệ thống giáo dục đào tạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1171/VPCP-NC ngày 13/10/2011 đã cho phép Trung ương Giáo hội mở thí điểm đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Phật học tại Học viện Phật giáo Việt Nam, hiện có 155 Tăng Ni sinh theo học. Tại 03 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Tp. Hà Nội, Huế, Tp. Hồ Chí Minh và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tại Tp. Cần Thơ, trong nhiệm kì VI, có 2.210 Tăng Ni sinh tốt nghiệp Cử nhân Phật học và đang đào tạo 1.732 Tăng Ni sinh theo học. Ngoài các Học viện Phật giáo phải kể đến các trường Cao đẳng Phật học, Trung cấp Phật học, Sơ cấp Phật học, đang đào tạo hàng ngàn Tăng Ni sinh theo học. Về công tác giảng dạy và nội dung học tập tại các trường luôn có sự kết hợp hài hòa giữa nội điển và ngoại điển, thái độ học học tập của Tăng Ni sinh nghiêm túc, đời sống của Tăng Ni sinh luôn được Ban Giám hiệu và Ban Trị sự các trường quan tâm và nâng cao chất lượng. Đội ngũ Tăng Ni sinh đã tốt nghiệp và đang theo học tại các khóa học đều thấm nhuần giáo pháp Phật học...

Phát huy tinh thần phụng đạo yêu nước, giữ vững tinh thần độc lập dân tộc, với tâm nguyện phụng sự chúng sinh là cội nguồn chư Phật, phát huy vai trò thành viên trong khối đại đoàn kết dân tộc, Tăng Ni và Phật tử đã tích cực tham gia các phong trào xã hội. Điều đó chứng minh rằng Giáo hội luôn duy trì và thực hiện đường hướng "Trường dưỡng đạo tâm, tăng cường đạo lực, trang nghiêm Giáo hội", đoàn kết hòa hợp Phật giáo và phát huy truyền thống hòa quyện giữa Phật giáo với Dân tộc trên con đường phát triển của Giáo hội theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội".

Trong báo cáo Tổng kết nhiệm kì VI ghi nhận có được những thành tựu như ngày hôm nay là do Giáo hội có đường hướng hoạt động đúng đắn, phù hợp với Đạo pháp, Dân tộc trong xu thế phát triển cả xã hội và thời đại. Trong suốt quá trình hoạt động, Giáo hội có những thành công nhất định trong nhiệm kì VI như; Giáo hội Phật giáo Việt Nam để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với thành công của nhiều sự kiện Phật

giáo Quốc tế, tổ chức Đại Lễ Phật đản Vésak Liên Hợp Quốc năm 2008, Phật lịch 2552, Đại lễ 700 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, Đại lễ cung nghênh rước Ngọc Xá lợi Phật và Thánh Tăng từ Ấn Độ về chùa Quán Sứ, Hội nghị Nữ giới Phật giáo Thế giới lần thứ 11 tại Việt Nam... Về mặt đối ngoại, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã giao lưu, tham dự nhiều nghị, hội thảo quốc tế, tiếp xúc với những phái đoàn ngoại giao của nước ngoài, đặc biệt là đối với Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ để phía bạn hiểu rõ hơn về tình hình Tôn giáo của Việt Nam cũng như đường lối, chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn tạo điều kiện để Giáo hội hành Đạo. Tăng Ni và Phật tử trong toàn Giáo hội tích cực tham gia các phong trào, các hoạt động của Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Bảo vệ môi trường sinh thái, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Người Cao Tuổi... Các thành viên Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Phân ban Gia đình Phật tử, Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử và các tiểu ban thuộc Phân ban Hướng dẫn Cư sĩ Phật tử đã tích cực tham gia công tác từ thiện, tổng cộng công tác cứu trợ trong nhiệm kỳ VI của 57 Ban Đại diện Phật giáo các tỉnh trong cả nước đạt hơn 2 ngàn tỉ đồng.

Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII được đánh giá là sự kiện tôn giáo trọng đại trong đời sống tinh thần và tín ngưỡng của nhân dân theo đạo Phật không chỉ trong nước mà còn thu hút sự quan tâm của đông đảo kiều bào theo Phật giáo ở nước ngoài. Trải qua hai ngàn năm có mặt ở Việt Nam, Phật giáo trải qua bao thăng trầm của lịch sử dân tộc, trở thành tôn giáo đồng hành, gắn bó với truyền thống dân tộc, có những đóng góp xứng đáng cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng và mong muốn, trong nhiệm kỳ tới, với trí tuệ Phật giáo và tinh thần đoàn kết lục hòa của Tăng Ni, Phật Tử, với đường hướng gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục hạnh nguyện, nhập thế, lấy việc phục vụ chúng sinh, ích đạo lợi đời làm phương tiện để tu hành đạt giác ngộ, khẳng định những giá trị ưu việt của tôn giáo hòa bình. Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa Phật tử kiều bào, các Hội Phật tử Việt Nam ở nước ngoài hướng về, chung tay góp phần xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh.

Hướng về Đại hội Đại biểu Phật giáo lần thứ VII, tâm nguyện của các Phật tử mong muốn Đại hội lần này sẽ sáng suốt lựa chọn và suy tôn, suy cử những vị chức sắc có đạo hạnh và trí tuệ, đủ uy tín và năng lực, xứng đáng đảm trách các vị trí lãnh đạo trong bộ máy tổ chức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng viên Tăng Ni, Phật tử cùng toàn dân thực hiện tốt các chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân, sống hài hòa đoàn kết hòa hợp giữa Phật giáo với các tôn giáo khác và với những người không theo tôn giáo nhằm xây dựng Giáo hội vững mạnh, góp phần cùng đất nước phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, thực hiện phương châm tốt đời, đẹp đạo...

Trong 2 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VII đã hoàn thành chương trình Nghị sự, các tham luận tại Đại hội đã đánh giá kết quả thành tựu Phật sự, chỉ ra những hạn chế và rút ra những bài học kinh nghiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác điều hành các hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Đại hội đã thông qua Chương trình hoạt động nhiệm kỳ VII của Giáo hội, gồm 6 điểm:

1. Xây dựng, phát triển Giáo hội bằng nguyên tắc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì Đạo pháp, Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội.
2. Hoàng dương Chính pháp, truyền bá đạo đức Phật giáo, góp phần xây dựng xã hội an vui, hạnh phúc, phù hợp với đạo đức, văn hóa, truyền thống dân tộc.
3. Giáo dục, đào tạo đội ngũ Tăng Ni trẻ có đạo hạnh, năng lực, trình độ; vững vàng trong quan điểm, thắm nhuần giáo pháp, có kiến thức chuyên sâu và chuyên môn cao, đáp ứng sự phát triển của Giáo hội trong mọi thời đại.
4. Mở rộng và đẩy mạnh việc nghiên cứu Phật học và học thuật Phật giáo.
5. Đẩy mạnh hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính, khuyến khích phát triển kinh tế tự túc, vận động gây quỹ cho các hoạt động của Trung ương Giáo hội và Tỉnh, Thành hội Phật giáo.
6. Phát huy tinh thần đoàn kết của Phật giáo Việt Nam đối với Phật giáo các nước trên thế giới, góp phần xây dựng hòa bình, ổn định nếp sống hiền thiện ở mọi nơi. Chú trọng mối quan hệ của Giáo hội đối với Tăng Ni, Phật tử người Việt ở nước ngoài.

Công tác Phật sự được trình bày trong chương trình hoạt động 5 năm tới của Giáo hội chính là cương lĩnh phát triển của các cấp Giáo hội trong xu thế đổi mới, hội nhập thế giới hiện nay của đất nước và Giáo hội. Qua đây, các cấp Giáo hội sẽ nỗ lực làm cho Giáo hội không ngừng phát triển bền vững trong tất cả các lĩnh vực; tích cực góp phần vào mục tiêu dân giàu, nước mạnh và phát huy văn hóa Phật giáo của dân tộc. Đại hội thống nhất xây dựng, phát triển Giáo hội bằng nguyên tắc phát huy tinh thần đoàn kết, hòa hợp vì Đạo pháp, Dân tộc, Chủ nghĩa xã hội; Hoàng dương chính pháp... Giáo hội mong mỏi Tăng Ni, Phật tử tận dụng thời gian có được để thực hiện các Phật sự, lí tưởng về một cuộc sống hiền thiện, đạo đức, an lạc ở khắp mọi nơi. Đại hội một lần nữa khẳng định, tất cả thành viên của Giáo hội sẽ đem hết trí lực và tâm lực để hoàn thành các Phật sự đã được Đại hội đề ra, đồng thời tin tưởng với sự gia trì của Tam bảo, sự đồng tình của nhân dân, sự hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp, sự nỗ lực tự thân của chư Tăng Ni, Phật tử sẽ giúp cho Giáo hội vững bền, tiếp tục đạt những thành quả tốt đẹp trên con đường tự khẳng định và phát huy bản sắc dân tộc Việt Nam./.

Chiến Thắng